

TIN TỐT LÀNH TRỌN VẸN (PHẦN 1)

NẾU ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST ĐÃ CHẾT CHO MỌI NGƯỜI,
THÌ TẠI SAO NGÀI LẠI KHÔNG THỂ CỨU ĐƯỢC MỌI NGƯỜI ???
(IF JESUS DIED FOR ALL, WHY CAN HE SAVE ALL ???)

Soạn bài: Dr. Hoàng Lê (Tiến sĩ dược khoa/dược sĩ) (**April 8, 2023**)

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem:

CHÚA CÓ PHẢI LÀ CHÚA SÁT THỦ/GIẾT NGƯỜI hay không ?

(Is God a Killer God?)

Bởi vì 100% anh chị em trong nhà thờ hội thánh chính thống ngày nay LUÔN CHIA SẺ RẰNG: CHÚA sẽ hủy diệt những người không tin CHÚA (Ghê quá)

Chúa có giết người để ngăn chặn việc giết hại hay không?

(Does God kill in order to stop the killing ?)

100% anh chị em trong nhà thờ hội thánh chính thống ngày nay LUÔN CHIA SẺ RẰNG:

CHÚA sẽ giết thẳng tay hết, giết xong rồi, CHÚA sẽ thiêu đốt linh hồn những người đó dưới địa ngục đời đời.

(Quá ghê luôn, Chúa đó của họ thật độc ác tàn nhẫn tột cùng)

Có phải Đức Chúa Trời vi phạm Điều Răn của Ngài để duy trì chúng không?

(Does God break His Commandments in order to uphold them?)

Có phải Chúa bảo chúng ta yêu kẻ thù của mình, nhưng Ngài sẽ thiêu đốt kẻ thù của Ngài, cho đến chết, hoặc mãi mãi?

(Does God tell us to love our enemies, but He's going to burn His enemies, either to death, or forever?)

Có phải Đức Chúa Trời vượt ra khỏi luật pháp của chính Ngài giống như những người cai trị trần gian đã vượt ra khỏi luật pháp mà họ áp đặt lên những người mà họ cai trị?

(Is God go beyond His own law just as earthly rulers go beyond the laws they impose on the people they rule?)

SỰ THẬT LÀ ĐÂU? LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ CHỮA LÀNH MỌI BỆNH TẬT, VÔ HIỆU HÓA CÁC LIỀU COVID-19 VẮC-XIN GIẾT NGƯỜI NẾU ĐÃ LỖ TIÊM, VÀ SỐNG SÓT TRƯỚC MUÔN NGÀN THẢM HỌA, THIÊN/NHÂN TAI, BỆNH TẬT, NẠN ĐÓI LỚN, CHIẾN TRANH, ZOMBIE... SẮP TỚI ???

“GOD is LOVE” (1 John 4:8) and **“LOVE NEVER FAILS”** (1 Corinthians 13:8)

“CHÚA là TÌNH YÊU” (1 Giăng 4:8) và

“TÌNH YÊU THƯƠNG KHÔNG BAO GIỜ THẤT BẠI.” (1 Cô-rinh-tô 13:8)

“Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 4:7)

“17 Tôi cũng cầu nguyện để anh em đắm rễ và vững lập trong tình yêu thương; 18 để cùng với tất cả các thánh đồ, anh em có thể thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy, 19 và biết được tình yêu thương của Đấng Christ, là tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết, để anh em được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời.”
(Ê-phê-sô 3: 17-19)

“Hãy suy nghĩ điều ta nói, vì Chúa sẽ ban cho con sự hiểu biết trong mọi việc.”
(2 Ti-mô-thê 2:7)

“Kẻ buông mình vào điều ác, chẳng hiểu sự công chính, nhưng ai tìm kiếm Đức Giê-hô-va hiểu biết mọi sự.” (Châm Ngôn 28:5)

“Ta còn nhiều điều để nói với các con, nhưng bây giờ các con KHÔNG thể hiểu nổi.”
(Giăng 16:12)

----- Xin kéo xuống để đọc tiếp -----

Hoàng Lê sẽ dựng phần lớn lời Kinh Thánh từ bản dịch Hiệu Đỉnh 2010

Tất cả bản Kinh Thánh được dịch lại thì ý chính đều tương tự, chỉ khác nhau ở phần câu cú ngữ pháp và cách xưng hô. Và tất cả Kinh Thánh Dịch Lại của ngày nay ĐỀU CÓ RẤT NHIỀU SAI SÓT TRẦM TRỌNG.

Tuy nhiên, phần lớn LỜI CHÚA TRON VEN VẪN ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN, cho nên chúng ta SẼ TẬP TRUNG VÀO NHỮNG LỜI CHÚA ĐÃ PHÁN TRUYỀN VÔ CÙNG QUAN TRỌNG NẪM TRONG TẤT CẢ KINH THÁNH, NHƯNG 100% NHÀ THỜ HỘI THÁNH CHÍNH THỐNG NGÀY NAY VẪN CHƯA HIỂU TƯỞNG TẬN, DO HỌ KHÔNG BIẾT KINH THÁNH BỊ SỬA LỜI NHƯ THẾ NÀO, VÀ CHÍNH VÌ VẬY MÀ HỌ KHÔNG NHẬN RA VÔ SỐ Mâu Thuẫn TRONG KINH THÁNH TRONG RẤT NHIỀU GIÁO LÝ.

“Ấy là, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải. Vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyến mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ nài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời.”

(2 Cô-rinh-tô 5:19-20)

“Ngay cả khi chúng tôi có tự hào hơi thái quá về uy quyền Chúa ban cho chúng tôi, UY QUYỀN ĐỂ XÂY DỰNG CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ PHÁ ĐỔ ANH EM, thì tôi cũng không xấu hổ.”

(2 Cô-rinh-tô 10:8)

“Vậy nên, khi vắng mặt, tôi viết điều này để khi có mặt, tôi khỏi phải sử dụng một cách nghiêm khắc THẨM QUYỀN mà CHÚA đã ban cho tôi, LÀ THẨM QUYỀN ĐỂ XÂY DỰNG CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ PHÁ ĐỔ.”

(2 Cô-rinh-tô 13:10)

“Hãy đối xử với chúng tôi như chúng tôi đối xử với anh em - tôi nói với ANH EM như nói với CON CÁI MÌNH - anh em cũng hãy mở rộng lòng mình!”

(2 Cô-rinh-tô 6:13)

“Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ. Chúng tôi cũng sẵn sàng sửa trị mọi kẻ bất phục một khi anh em đã hoàn toàn thuận phục.”

(2 Cô-rinh-tô 10:4-6)

TRƯỚC HẾT, CHÚNG TA CẦN NHẬN BIẾT Đấng TẠO HÓA LÀ AI ???

"Chính Ta đã làm ra quả đất, và sáng tạo loài người trên đó.

Chính tay Ta đã giương các tầng trời ra, và truyền lệnh cho các thiên thể."
(Ê-sai 45:12)

"Đất và muôn vật trên đất, thế giới và

NHỮNG NGƯỜI ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va."

(Thi Thiên 24:1)

"Trái đất và những vật trên đất đều thuộc về CHÚA;

Thế giới và MOI NGƯỜI sống trong đó đều thuộc về NGÀI."

(Thi Thiên 24:1 BD2011)

"Chính Ta là Đấng dùng quyền năng lớn lao và cánh tay giang ra mà tạo dựng trái đất, loài người và loài thú trên mặt đất, và ban đất ấy cho ai tùy ý Ta."

(Giê-rê-mi 27:5)

Vậy thì, ai sẽ là Thầy của chúng ta?

Thầy của chúng ta có phải là mục sư, giáo sĩ, linh mục, cha xứ, những người truyền đạo hay không ???

HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI, THẦY của chúng ta đó là ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST, Amen, Hallelujah!

"Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì KHÔNG ai được đến với Cha. NẾU các con biết Ta thì cũng biết Cha Ta; từ bây giờ các con biết và đã thấy Ngài." (Giăng 14:6-7)

"Vì một Con Tré được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là:

"Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đờ Đờ, Chúa Bình An." (Ê-sai 9:5)

Video: **CHỈ CÓ MỘT CHÚA**

<https://www.youtube.com/watch?v=CSlzzrERVDs&t=338s>

Chúng ta chỉ có 1 THẦY duy nhất mà thôi, đó là ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST:

“But you, do NOT be called ‘Rabbi’; for One is your Teacher, The Christ, and you are all brothers.” (Matthew 23:8)

“Nhưng các người ĐỪNG để người nào gọi mình là thầy; vì các người chỉ có một THẦY, Đấng Christ, còn MỌI NGƯỜI đều là ANH EM.” (Ma-thi-ơ 23:8)

Tất cả Kinh Thánh Việt Nam và nước ngoài đều đã bị THÊM-BỚT hay SỬA ĐỔI RẤT TRẦM TRỌNG. Trong câu kinh thánh trên thì chữ “The Christ” đã bị bỏ hẳn ra khỏi hầu hết các kinh thánh. Trong các bản Kinh Gốc của tiếng Hy Lạp (Greek) thì lời Chúa trọn vẹn được giữ nguyên vẹn. Trong trường hợp trên thì với bản dịch New King James Version, tuy cũng có nhiều sửa đổi, nhưng đặc biệt với câu Kinh Thánh trên thì lời Chúa được giữ nguyên với cụm từ “The Christ”

Chúng ta hãy xem qua cũng câu Kinh Thánh này với các bản dịch của Việt Nam thì ĐỀU BỎ QUA chữ “The Christ”:

“Nhưng các người đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các người chỉ có một Thầy, và các người hết thầy đều là anh em.” (Ma-thi-ơ 23:8 Bản Dịch Phan Khôi 1925)

“Nhưng các người đừng để người nào gọi mình là thầy; vì các người chỉ có một Thầy, còn mọi người đều là anh em.” (Ma-thi-ơ 23:8 Bản Dịch Hiệu Đỉnh 2010)

“Nhưng các người đừng để người ta gọi mình là thầy, vì các người chỉ có một Thầy, và hết thầy các người đều là bạn học với nhau.” (Ma-thi-ơ 23:8 Bản Dịch 2011)

Tất cả các bản dịch còn lại trong tất cả giáo phái của đạo Chúa thì cũng như vậy, cũng đều có sự thiếu sót trầm trọng này.

Hoàng Lê KHÔNG CÓ NÓI là KHÔNG NÊN NHÓM CÙNG NHAU, vì KINH THÁNH cũng đã dạy:

“Hãy chẵn bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, không vì ép buộc nhưng do tự nguyện, không vì lợi lộc thấp hèn mà với cả nhiệt tâm, không dùng quyền uy cai trị những người được giao cho mình, nhưng làm gương tốt cho cả bày.” (1 Phi-e-rơ 5:2-3)

“Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy, là những người có khả năng dạy dỗ người khác.” (2 Ti-mô-thê 2:2)

“Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, là người đã truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho mình. Hãy xét xem kết quả cuộc đời họ và bắt chước đức tin họ.” (Ê-phê-rơ 13:7)

“CHỚ BỎ SỰ NHÓM LẠI như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Ê-phê-rơ 10:25)

“Những người này cởi mở hơn người Tê-sa-lô-ni-ca; họ nhiệt thành tiếp nhận Đạo Chúa, hằng ngày tra cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không. (Công-vụ 17:10-11 BDM)

NẾU AI ĐÓ THẬT SỰ TỰ ĐỌC VÀ TỰ SUY NGẪM KINH THÁNH HẰNG NGÀY THÌ ĐIỀU NÀY SẼ XẢY RA ĐỂ LỜI CHÚA ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM:

“Ta viết cho các con những điều này liên quan đến những kẻ lừa dối các con. Về phần các con, sự xúc dầu mà các con đã nhận từ Ngài ở trong các con, và các con không cần ai dạy mình cả. Vì sự xúc dầu của Ngài dạy các con mọi điều, và sự xúc dầu ấy là thật, không phải giả dối; hãy cứ ở trong Ngài, như sự xúc dầu ấy đã dạy các con.” (1 Giăng 2:26-27)

“Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin.

Vì công chính và gian ác có kết hợp nhau được chăng?

Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng?

Đấng Christ và Bê-li-an có thể hòa hợp được chăng?

Hay người tin có phần gì chung với người không tin chăng?

Có thể nào hòa hợp đền thờ của Đức Chúa Trời với các thần tượng không?

Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như chính Đức Chúa Trời đã phán: **“Ta sẽ sống trong họ và đi lại giữa họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ làm dân Ta.”**

Vì vậy, Chúa phán: **“Hãy ra khỏi chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm Cha các ngươi, các ngươi sẽ làm con trai, con gái Ta, Chúa Toàn Năng phán vậy.”**

(2 Cô-rinh-tô 6:14-18)

“Những người vốn không cầu hỏi Ta, đã cầu xin Ta; những người vốn chẳng tìm Ta thì đã gặp được Ta. Ta đã phán với một dân chưa từng kêu cầu danh Ta rằng: **“Ta đây, có Ta đây!”** Suốt ngày Ta đã giơ tay ra hướng về một dân phản nghịch; **là những kẻ đi trong đường lối không tốt, theo ý riêng mình”**

(Ê-sai 65:1-2)

“Vậy, dân Ta sẽ biết danh Ta. Thật, trong ngày đó, họ sẽ biết rằng chính Ta là Đấng phán rằng: **‘Ấy chính là Ta!’”**

Đức Giê-hô-va để trần cánh tay thánh của Ngài trước mắt mọi nước;

Mọi nơi tận cùng trái đất đều thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta!

(Ê-sai 52:6 & 10)

“Hãy đi ra, hãy đi ra, hãy ra khỏi chỗ đó! Đừng đứng đến đồ ô uế, hãy ra khỏi nó. Các ngươi là người mang vật dụng thờ phượng Đức Giê-hô-va, **HÃY thanh tẩy chính mình!”** (Ê-sai 52:11)

**“Sự phản nghịch đáng tội như tà thuật,
Sự ương ngạnh đáng tội như thờ lạy hình tượng.”**

(1 Sa-mu-ên 15:23)

“6 Dân Ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết; vì người đã từ chối sự hiểu biết,...

Chúng càng sinh sản bao nhiêu càng phạm tội chống lại Ta bấy nhiêu;

Ta sẽ đổi vinh quang của chúng thành tội nhục...

14 Một dân tộc không hiểu biết sẽ bị diệt vong.” (Ô-sê 4:6; 14)

“Thưa anh em, sự ao ước của lòng tôi và lời khẩn cầu của tôi với Đức Chúa Trời là để dân Y-sơ-ra-ên được cứu rỗi.

Tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời, nhưng lòng nhiệt thành đó thiếu tri thức.” (Rô-ma 10:1-2)

18 Đức Giê-hô-va phán: “Bây giờ HÃY đến, để chúng ta BIÊN LUẬN với nhau:

Dù tội các người đỏ như son, SẼ trở nên trắng như tuyết;

Dù đỏ thắm như vải điều, SẼ trở nên trắng như lông chiên.

19 NẾU các người SẴN LÒNG vâng lời, thì SẼ được ăn sản vật tốt lành của đất.

20 Nhưng NẾU các người khước từ và nổi loạn,

Các người SẼ bị hủy diệt bởi gươm; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán.”

(Ê-sai 1:18-20)

----- Xin kéo xuống để đọc tiếp -----

ĐỨC CHÚA TRỜI/CHA, ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST ĐÃ PHÁN THÌ SẼ LÀM, A-MEN.

LỜI CHÚA RẤT LINH NGHIỆM, ĐÃ VÀ SẼ TIẾP TỤC ỨNG NGHIỆM MÃNH LIỆT:

“Lời hứa của Đức Giê-hô-va là lời thanh sạch, giống như bạc đã luyện trong lò bằng gốm, trinh luyện đến bảy lần.” (Thi Thiên 12:6)

“Lời của Chúa vô cùng trinh luyện; nên con yêu mến lời ấy vô ngần.”
(Thi Thiên 119:140 KTHĐ)

“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi...” (Hê-bơ-rơ 4:12)

“Vì Chúa sẽ nhanh chóng và dứt khoát làm ứng nghiệm lời Ngài trên đất.”
(Rô-ma 9:28)

“Những việc này xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà tiên tri.”
(Ma-thi-ơ 1:22)

“NGÀI phán: ‘Đây là những lời mà TA đã phán với các con khi TA còn ở với các con: MOI ĐIỀU đã chép về TA trong Luật Pháp Môi-se, các sách Tiên Tri, cùng các Thi Thiên PHẢI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM.’” (Lu-ca 24:44)

“Vì trong NGÀI, tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là ‘CÓ’.
Do đó, cũng bởi Ngài mà chúng ta đều nói ‘A-men’ để tôn vinh Đức Chúa Trời.”
(2 Cô-rinh-tô 1:20)

BỞI VÌ ĐỨC CHÚA TRỜI/CHA KHÔNG BAO GIỜ NÓI DỐI:

“Đức Chúa Trời KHÔNG THỂ nói dối.” (Hơ-bơ-rơ 6:18)

“Trong niềm hi vọng về sự sống đời đời là sự sống mà Đức Chúa Trời, Đấng KHÔNG bao giờ nói dối, đã hứa từ muôn đời trước.” (Tít 1:2)

“Đức Chúa Jê-sus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời KHÔNG hề thay đổi.”
(Hê-bơ-rơ 13:8 KT1925)

“Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn KHÔNG thay đổi.” (Hơ-bơ-rơ 6:17 KT1925)

“Lời TA chẳng phải như lửa, như búa đập vỡ đá sao?” Đức Giê-hô-va phán vậy.”
(Giê-rê-mi 23:29)

“Thì LỜI của TA cũng vậy, ĐÃ RA KHỎI MIỆNG TA sẽ KHÔNG trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý TA muốn, và hoàn thành việc TA giao.”
(Ê-sai 55:11)

TIN TỐT LÀNH TRỌN VẸN CHO CẢ NHÂN LOẠI

“Chúng ta khổ nhục và tranh đấu cho điều này, vì chúng ta đã đặt hi vọng nơi Đức Chúa Trời hằng sống, là Cứu Chúa của mọi người,
đặc biệt là của những người tin.”

(1 Ti-mô-thê 4:10)

“đặc biệt là của những người tin”, tại vì những tin thì sẽ sống bằng đức tin và cả hành động, vâng phục CHÚA/CHA trọn vẹn, để sau đó sẽ được cất lên thiên đàng.

Ví dụ: Tiệm bán hàng trong siêu thị, sẽ bán cho tất cả mọi người, nhưng sẽ có nhưng món hàng đặc biệt sẽ dành cho những người muốn mua những gói hàng khuyến mãi thì sẽ được giảm giá...

“For this is good and acceptable in the sight of GOD our Saviour;

Who WILL have ALL MEN TO BE SAVED,
and to come unto the knowledge of the truth.”

“Đó là điều tốt đẹp và có thể chấp nhận được trước mặt CỨU CHÚA của chúng ta,

LÀ ĐẲNG SẼ CỨU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

và để đến với sự hiểu biết về chân lý.”

(1 Ti-mô-thê 2:4)

→ Đây là 1 trong vô số đoạn Kinh Thánh BỊ SỬA LỜI TRẦM TRỌNG, LỜI GỐC LÀ NHƯ Ở TRÊN.

Giăng thấy Đức Chtlúa Jêsus đến với mình, thì nói rằng:

“Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,
là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!

(Giăng 1:29)

Trong câu Kinh Thánh này, sứ đồ Giăng muốn nói rằng:

CHÚA KHÔNG CÓ đề nghị là sẽ xóa bỏ tội lỗi của một vài người, hoặc một vài nhóm người tin Chúa, mà CHÚA sẽ “cất tội lỗi của thế gian”

“For the **Son of Man** did **NOT** come to **destroy men’s lives** but **to save them.**”
And they went to another village.” (Luke 9:56)

“**Con Người** đến **KHÔNG PHẢI** để **hủy diệt sự sống của loài người**,
nhưng **để cứu họ**. Sau đó họ đến một làng khác.” (Lu-ca 9:56)

→ Đây cũng là 1 trong vô số câu đoạn Kinh Thánh BỊ BỎ RA KHỎI PHẦN LỚN
KINH THÁNH DỊCH LẠI CỦA NGÀY NAY, LỜI KINH THÁNH GỐC LÀ NHƯ Ở TRÊN.

HÃY SUY NGẪM CẢ ĐOẠN KINH THÁNH TRONG TÂN ƯỚC:

51 Khi ngày Ngài được cất lên trời đến gần, Ngài quyết định đi lên Giê-ru-sa-lem.

52 Ngài sai các sứ giả đi trước. Họ ra đi và vào một làng của người Sa-ma-ri để chuẩn bị mọi sự cho Ngài đến; 53 nhưng dân làng ấy không muốn tiếp Ngài, vì Ngài đang trên đường về Giê-ru-sa-lem.

54 Khi hai môn đồ Ngài là Gia-cơ và Giăng thấy thế, họ nói,

“**Lạy Chúa, Ngài có muốn chúng con truyền cho lửa từ trời xuống thiêu rụi họ không?**”

55 Nhưng **Đức Chúa Jêsus** quay lại quở hai người.

[Ngài nói, “**Các người không biết linh nào đã xúi giục mình.**”

56 **Con Người** đến không phải để **hủy diệt mạng sống loài người**,
nhưng **để cứu họ.**”] Sau đó họ đến một làng khác.”

(Lu-ca 9:51-56)

“**Đức Chúa Jêsus Christ** **hôm qua, ngày nay,**
và cho đến đời đời KHÔNG HỀ THAY ĐỔI.”

(Hê-bơ-rơ 13:8)

“Vì một **Con Trẻ** được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ đặt trên vai **Ngài**. **Danh Ngài** là:

“Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, **Đức Chúa Trời Quyền Năng**, **Cha Đời Đời**, Chúa Bình An.” (Ê-sai 9:5)

“**Vì Ta** là **Đức Giê-hô-va** **KHÔNG HỀ THAY ĐỔI.**”

(Ma-la-chi 3:6)

“Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết **ý định NGÀI là chắc chắn KHÔNG THAY ĐỔI.**”

(Hơ-bơ-rơ 6:17 PK1925)

HÃY SUY NGẪM ĐOẠN KINH THÁNH TRONG CỰU ƯỚC:

“Trong Thung lũng Bê-ni-nôm chúng đã xây những nơi thờ lạy Ba-anh để thiêu con trai con gái mình cho thần Mô-léc. Ta không bao giờ bảo chúng làm những điều gớm ghiếc như thế. Ta không bao giờ tưởng tượng nổi rằng chúng sẽ làm việc gớm ghiếc như vậy để khiến Giu-đa phạm tội.”

(Giê-rê-mi 32:35 BẢN PHỔ THÔNG)

“Chúng nó đã xây các nơi cao của Ba-anh trong nơi trứng con trai Hi-nôm, khiến con trai con gái mình qua lửa, dâng cho Mô-léc, là điều Ta không truyền-dạy; Ta chẳng hề nghĩ đến rằng chúng nó có thể phạm một sự gớm-ghiếc dường ấy mà làm cho Giu-đa phạm tội.”

(Giê-rê-mi 32:35 PK 1925)

“30 Vì từ thuở niên thiếu, con cái Y-sơ-ra-ên và con cái Giu-đa chỉ biết làm điều gian ác dưới mắt Ta. Thật, con cái Y-sơ-ra-ên chỉ biết chọc giận Ta bằng những công việc tay chúng làm, Đức Giê-hô-va phán vậy. 31 Từ ngày được xây lên cho đến ngày nay, thành này đã làm cho Ta bực tức và giận dữ.

Ta muốn loại bỏ nó khỏi mặt Ta 32 vì mọi điều ác mà con cái Y-sơ-ra-ên và con cái Giu-đa, chính chúng, vua chúa, các thủ lĩnh, các thầy tế lễ, các nhà tiên tri của chúng, cả người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem đã làm để chọc giận Ta,

33 Chúng không quay mặt mà quay lưng lại với Ta. Dù Ta có thường xuyên khuyên dạy chúng, chúng vẫn không nghe, không tiếp nhận lời dạy dỗ.

34 Chúng đã đặt những vật ghê tởm trong nhà được gọi bằng danh Ta, để làm cho ô uế.” (Giê-rê-mi 32:30-34)

CHÚA KHÔNG BAO GIỜ LÀM ĐIỀU ÁC:

“Vì vậy, hỡi những người hiểu biết, hãy nghe tôi,

Đức Chúa Trời không bao giờ làm điều ác,

Đấng Toàn Năng chẳng khi nào làm chuyện bất lương.”

(Gióp 34:10)

Đức Giê-hô-va ngự giữa thành, là Đấng công chính, Ngài chẳng hề làm điều ác. Mỗi buổi sáng, Ngài thực thi công lý dưới ánh sáng,

Chẳng bao giờ thất bại; nhưng kẻ bất chính không biết xấu hổ.”

(Sô-phô-ni 3:5)

**“Nếu chúng ta thất tín, thì Ngài vẫn thành tín;
Vì Ngài không thể tự chối bỏ mình được.”**

(2 Ti-mô-thê 2:13)

**“Còn TA, khi TA đã được treo lên khỏi đất,
TA SẼ KÉO MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI TA.”**

(Giăng 12:32)

**“TA đã nhân danh chính TA mà thề,
lời công chính ra từ miệng TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI;
MỌI ĐẦU GỐI sẽ quỳ trước mặt TA, và MỌI LƯỖI sẽ nhân danh TA mà thề.”**

(Ê-sai 45:23)

**“Chính NGÀI tha thứ TẤT CẢ TỘI ÁC người,
chữa lành MỌI BỆNH TẬT người.”**

(Thi Thiên 103:3)

HÃY CÙNG XEM QUA VÔ SỐ CÂU KINH THÁNH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CỨU RỖI CHO CẢ NHÂN LOẠI:

“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước, vì con đã vâng lời Ta.”
(Sáng Thế Ký 22:18)

“1 Đức Giê-hô-va phán với Áp-ram:...

3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con, nguyên rửa kẻ nào nguyên rửa con;

Mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước.”

(Sáng Thế Ký 12:1 & 3)

“8 Kinh Thánh đã thấy trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã
rao truyền trước cho Áp-ra-ham Tin Lành này: **“Mọi dân tộc sẽ nhờ con mà được phước.”**

9 Vì thế, ai tin thì được hưởng phước với Áp-ra-ham là người có lòng tin.

(Ga-la-ti 3:8-9)

17 Thừa anh em, bây giờ tôi biết anh em và những người lãnh đạo của anh em đã làm điều ấy vì thiếu hiểu biết. 18 Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách ấy để làm ứng nghiệm lời Ngài đã báo trước qua môi miệng các nhà tiên tri rằng Đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn. 19 Vậy, anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bỏ, 20 hầu cho các thời kỳ tươi mới mà Chúa ban cho sẽ đến, và để Ngài sai Đấng Christ, tức là Đức Chúa Jêsus, Đấng đã được chỉ định trước, đến với anh em. 21 Đấng ấy phải được giữ lại trên trời cho đến thời kỳ muôn vật phục hồi, như Đức Chúa Trời đã phán qua môi miệng các nhà tiên tri thánh từ nghìn xưa.

22 Thật vậy, Môi-se có nói: ‘Chúa là Đức Chúa Trời các ngươi sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Đấng tiên tri như ta và các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài phán bảo. 23 Nếu ai không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng.’ 24 Tất cả các nhà tiên tri, từ Sa-mu-ên cho đến các vị kế tiếp, khi nói tiên tri cũng đều rao truyền những ngày này. 25 Anh em là con cháu của các nhà tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài phán với Áp-ra-ham: ‘Mọi dân tộc trên đất sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước.’

26 Đức Chúa Trời đã dấy Đầy Tớ Ngài lên và phái Ngài đến với anh em trước tiên, để ban phước cho anh em bằng cách khiến mỗi người trong anh em lìa bỏ đường lối gian ác của mình.”
(Công vụ 3:17-26)

“9 Ngài khiến chúng ta biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn trong Đấng Christ, 10 để đến thời viên mãn, theo kế hoạch, Ngài quy tụ muôn vật lại trong Đấng Christ, cả những vật trên trời và dưới đất.”
(Ê-phê-sô 1:9-10)

“19 Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài, 20 và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá (cây cột gỗ) đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời.”
(Cô-lô-se 1:19-20)

“19 Vì muôn vật (creation, : sự sáng tạo, tác phẩm/tạo vật của Đức Chúa Trời) nhiệt thành, thiết tha trông mong sự hiện ra của con cái Đức Chúa Trời. 20 Muôn vật đã bị lệ thuộc sự hư không, chẳng phải tự ý, nhưng bởi Đấng muốn chúng lệ thuộc, với hi vọng rằng 21 chính muôn vật rồi đây cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát, để chung hưởng sự tự do trong vinh quang của con cái Đức Chúa Trời. 22 Vì chúng ta biết rằng tất cả tạo vật đều than thở và quặn thắt cho đến ngày nay; 23 không những muôn vật mà cả chúng ta là những người có Thánh Linh (Hơi Thở Thánh) là trái đầu mùa, cũng than thở trong lòng đang khi mong đợi được làm con nuôi, là sự cứu chuộc thân thể chúng ta.”
(Rô-ma 8:19-23)

“Đấng ngồi trên ngai phán: ‘Này, Ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật.’
Ngài lại phán: “Hãy viết đi, vì những lời này là đáng tin cậy và chân thật.”

(Khải Huyền 21:5)

“Ấy là, trong Đấng Christ, **Đức Chúa Trời** đã cho **thế gian** được hòa giải với **Ngài**, không kể tội lỗi cho **loài người**, và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải. Vậy, **chúng tôi** là **đại sứ** của **Đấng Christ**, **Đức Chúa Trời** dùng chúng tôi để khuyên mời. **Chúng tôi** nhân danh **Đấng Christ** nài xin anh em **hãy làm hòa** với **Đức Chúa Trời**.”

(2 Cô-rinh-tô 5:19-20)

17 Nếu chỉ vì tội của một người, mà qua người đó sự chết đã thống trị thế nào, thì cũng chỉ nhờ một Người là Đức Chúa Jêsus Christ, mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào, sẽ càng thống trị trong sự sống thế ấy.

18 Vì thế, **bởi sự phạm tội của chỉ một người mà mọi người bị kết án**, thì cũng vậy, **bởi hành động công chính của một Người mà mọi người được xưng công chính và được hưởng sự sống**.

19 Vì, **bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người (the many: mọi người) trở thành tội nhân**, thì cũng vậy, **bởi sự vâng phục của một Người mà nhiều người (the many: mọi người) sẽ trở nên công chính**.

20 Luật pháp đã đến làm cho tội lỗi gia tăng; **nhưng nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển lại càng dư dật hơn.**”

(Rô-ma 5:17-20)

“22 **Như trong A-đam, mọi người đều chết; cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại.**

23 **Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; đến ngày Đấng Christ hiện ra, những người thuộc về Ngài sẽ sống lại.**

24 **Rời sự cuối cùng sẽ đến**, là lúc Ngài giao vương quốc lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã hủy diệt hết mọi thế lực cai trị, mọi thẩm quyền, mọi sức mạnh.

25 Vì Ngài phải cầm quyền, cho đến chừng Đức Chúa Trời “đặt mọi kẻ thù dưới chân Ngài.”

26 **Kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt là sự chết.** (cuộc sống vĩnh cửu, không còn sự chết)

27 Vì **Đức Chúa Trời** đã đặt “**muôn vật (all: tất cả)** quy phục dưới chân **Đấng Christ**.”

Nhưng khi nói “**muôn vật (all: tất cả)** quy phục dưới chân **Đấng Christ**” thì rõ ràng không bao gồm **Đấng đặt muôn vật (all: tất cả) dưới chân Ngài**.

28 Khi **muôn vật (all: tất cả)** đã quy phục **Ngài** thì bấy giờ chính **Ngài** là **Con** cũng quy phục **Đấng** đã làm cho **muôn vật (all: tất cả)** phục mình, để **Đức Chúa Trời** thực hiện mọi sự trong **mọi người**.”

(1 Cô-rinh-tô 15:22-28)

Bài viết “**3 SỰ PHỤC SINH**”: <https://chanlytronven.com/tintotlanh>

“10 Để khi nghe đến danh **Đức Chúa Jêsus**,
mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống,
11 **Và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa,**
Mà tôn vinh **Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.**”

(Phi-líp 2:10-11)

“Vì có lời chép, **Chúa phán: Thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta, và mọi lưỡi sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời.**”

“**TA** đã nhân danh chính **TA** mà thề,
lời công chính ra từ miệng **TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI;**
MỌI ĐẦU GỐI sẽ quỳ trước mặt **TA**, và **MỌI LƯỖI** sẽ nhân danh **TA** mà thề.”
(Ê-sai 45:23)

TỘI LỖI DẪN ĐẾN SỰ CHẾT:

“**Khi dục vọng xác thịt hình thành thì sinh ra tội lỗi;**
và khi tội lỗi đã tột cùng thì sinh ra sự chết.”

(Gia-cơ 1:15)

“**Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời (đời này) trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.**”

(Rô-ma 6:23)

“**Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu.**
Sở dĩ Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ.”

(1 Giăng 3:8)

“**Còn nếu công trình của người nào bị thiêu hủy thì sẽ mất phần thưởng;**
về phần người ấy, sẽ được cứu nhưng dường như qua lửa.”

(1 Cô-rinh-tô 3:15)

CHÚA SẼ HỦY DIỆT TỘI LỖI CỦA LOÀI NGƯỜI CHỨ KHÔNG HỦY DIỆT CON NGƯỜI.
CHÚNG TA ĐÃ ĐỌC QUA VỀ PHẦN KINH THÁNH TRONG SÁCH GIÊ-RÊ-MI 32:35.
CHÚA GHÓM GHIẾT VIỆC THIÊU ĐỐT CON NGƯỜI.
VÀ CHÚA KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI, KHÔNG BAO GIỜ LÀM ĐIỀU ÁC.

“**Chúng ta phó kẻ như thế cho Sa-tan hủy hoại phần thân xác để phần tâm linh**
được cứu trong ngày của Chúa.”

(1 Cô-rinh-tô 5:5)

“9 Nhờ tác động của Sa-tan, kẻ gian ác sẽ đến với tất cả quyền năng cũng như những phép màu, dấu lạ giả dối; 10 nó dùng mọi mưu chước gian ác để lừa gạt những kẻ hư mất, vì họ không tiếp nhận tình thương của chân lý để được cứu rỗi. 11 Vì thế, Đức Chúa Trời phó mặc họ cho sự lầm lạc, khiến họ tin vào điều giả dối, 12 để rồi tất cả những người không tin chân lý, nhưng ưa thích sự gian ác đều sẽ bị kết án.”

(2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-12)

“Chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Con Ngài làm Cứu Chúa của thế gian.”

(1 Giăng 4:14)

“Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu.”

(Giăng 3:17)

“Chính Ngài là tế lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội của cả thế gian nữa.”

(1 Giăng 2:2)

Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến với mình, thì nói rằng:

“Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi! (Giăng 1:29)

Trong câu Kinh Thánh này, sứ đồ Giăng muốn nói rằng:

CHÚA KHÔNG CÓ đề nghị là sẽ xóa bỏ tội lỗi của một vài người, hoặc một vài nhóm người tin Chúa, mà CHÚA sẽ “cất tội lỗi của thế gian”

Anh chị em hãy suy ngẫm thật kỹ:

Nếu bạn cứu một ai đó thì bạn sẽ là một Anh Hùng của người đó.

Nếu bạn KHÔNG CỨU ĐƯỢC người đó thì KHÔNG THỂ tự xưng là anh hùng cứu giúp người đó được, có phải không ạ ???

Cũng như, nếu bạn là cô giáo của 1 lớp học nào đó thì bạn chỉ là cô giáo của lớp học đó thôi, chứ bạn KHÔNG THỂ tự xưng là giáo viên của cả trường học của cả thế gian được.

Nhưng lời CHÚA ĐÃ PHÁN THẾ NÀO ???

NGÀI LÀ “CỨU CHỨA CỦA THẾ GIAN” THÌ NGÀI SẼ CỨU CẢ THẾ GIAN.

ĐÓ MỚI LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN NĂNG, VÀ KHI NGÀI PHÁN THÌ NGÀI SẼ LÀM.

“Lời hứa của **Đức Giê-hô-va** là lời thanh sạch, giống như bạc đã luyện trong lò bằng gốm, tinh luyện đến bảy lần.” (Thi Thiên 12:6)

“Lời của **Chúa** vô cùng tinh luyện; nên con yêu mến lời ấy vô ngần.”
(Thi Thiên 119:140 KTHĐ)

“Vì lời của **Đức Chúa Trời** là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡii...” (Hê-bơ-rơ 4:12)

“Vì Chúa sẽ nhanh chóng và dứt khoát làm ứng nghiệm lời Ngài trên đất.”
(Rô-ma 9:28)

“**Đức Chúa Trời KHÔNG THỂ** nói dối.” (Hơ-bơ-rơ 6:18)

“Trong niềm hi vọng về sự sống đời đời là sự sống mà **Đức Chúa Trời, Đấng KHÔNG bao giờ nói dối**, đã hứa từ muôn đời trước.”
(Tít 1:2)

“Lời TA chẳng phải như lửa, như búa đập vỡ đá sao?” **Đức Giê-hô-va** phán vậy.”
(Giê-rê-mi 23:29)

“Thì LỜI của **TA** cũng vậy, **ĐÃ RA KHỎI MIỆNG TA** sẽ **KHÔNG trở về luống công**, nhưng sẽ thực hiện ý TA muốn, và hoàn thành việc TA giao.”
(Ê-sai 55:11)

----- **Xin kéo xuống để đọc tiếp** -----

Nói tóm lại: ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ GIẢI CỨU CẢ THẾ GIAN.

“Bấy giờ, Ta sẽ biến đổi các dân, thanh tẩy môi miệng, để TẤT CẢ đều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, kề vai sát cánh phụng sự Ngài.”

(Sô-phô-ni 3:9)

**11 Vì ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã được bày tỏ.
15 Con hãy dạy những điều đó, lấy uy quyền mà khuyên nhủ và quở trách.
Đừng để một ai khinh để con.**

(Tít 2:11 & 15)

Khi CHÚA thánh hóa ai thì CHÚA sẽ đổi tên của người đó: (Sau-lơ → Phao-lô)

“Vì lý do này, tôi quỳ gối trước mặt Cha; nhờ Ngài mà mọi gia đình trên trời, dưới đất được đặt tên.”

(Ê-phê-sô 3:14-15)

**“Còn TA, khi TA đã được treo lên khỏi đất,
TA SẼ KÉO MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI TA.”**

(Giăng 12:32)

**“TA đã nhân danh chính TA mà thề,
lời công chính ra từ miệng TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI;
MỌI ĐẦU GỐI sẽ quỳ trước mặt TA, và MỌI LƯỖI sẽ nhân danh TA mà thề.”**

(Ê-sai 45:23)

**“Chính NGÀI tha thứ TẤT CẢ TỘI ÁC người,
chữa lành MỌI BỆNH TẬT người.”**

(Thi Thiên 103:3)

“Chúng ta khổ nhọc và tranh đấu cho điều này, vì chúng ta đã đặt hi vọng nơi **Đức Chúa Trời** hằng sống, là **Cứu Chúa** của **mọi người**, đặc biệt là của những người tin.” (1 Ti-mô-thê 4:10)

“For this is good and acceptable in the sight of GOD our Saviour;

Who WILL have ALL MEN TO BE SAVED,
and **to come unto the knowledge of the truth.**”

“Đó là điều tốt đẹp và có thể chấp nhận được trước mặt CỨU CHÚA của chúng ta,

LÀ ĐẮNG SẼ CỨU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

và **để đến với sự hiểu biết về chân lý.**”

(1 Ti-mô-thê 2:4)

→ Đây là 1 trong vô số đoạn Kinh Thánh BỊ SỬA LỜI TRẦM TRỌNG, LỜI GỐC LÀ NHƯ Ở TRÊN.

“**Khắp cả trái đất sẽ nhớ** và **trở về** cùng **Đức Giê-hô-va**,
họ hàng muôn dân sẽ thờ lạy trước mặt Ngài.”

(Thi Thiên 22:27)

“Bấy giờ **muôn dân sẽ kính sợ danh Đức Giê-hô-va**,
và **tất cả các vua trên thế gian sẽ kính sợ vinh quang Ngài.**”

(Thi Thiên 102:15)

“Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng **Đức Chúa Trời**.

Hãy ca ngợi danh vinh quang của **Ngài**, hãy ca ngợi và tôn vinh **Ngài**.

Hãy thưa với **Đức Chúa Trời** rằng: “Các công việc **Ngài** đáng sợ thay!

Vì quyền năng vĩ đại của **Chúa**, **các kẻ thù Ngài đều sẽ quy phục Ngài.**

Cả trái đất đều thờ lạy Chúa; họ ca ngợi Ngài,

Chúc tụng danh của Ngài.” (Thi Thiên 66:1-4)

CÓ ĐIỀU GÌ QUÁ KHÓ ĐỐI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI ???

“**CÓ điều gì QUÁ KHÓ cho Đức Giê-Hô-Va KHÔNG?**” (Sáng Thế Ký 18:14)

“Bởi vì **không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được.**” (Lu-ca 1:37)

“Ta đã phán: ‘**Kế hoạch của Ta sẽ thành tựu, và Ta sẽ thực hiện MỌI điều Ta muốn.**’
Điều Ta **ĐÃ** phán, Ta **SẼ** hoàn thành; điều Ta **ĐÃ** hoạch định, Ta **SẼ** thực hiện.” (Ê-sai 46:10-11)

Đức Giê-hô-va phán: “Con thấy đúng đó, **Ta đang thức để thực hiện lời Ta đã phán.**” (Giê-rê-mi 1:12)

Ấy là, trong Đấng Christ, **Đức Chúa Trời** đã cho **thế gian** được hòa giải với **Ngài**,
không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải.
Vậy, **chúng tôi** là **đại sứ** của **Đấng Christ**, **Đức Chúa Trời** dùng chúng tôi để
khuyên mời.

Chúng tôi nhân danh **Đấng Christ** nài xin anh em **hãy làm hòa** với **Đức Chúa Trời**.
(2 Cô-rinh-tô 5:19-20)

“ĐỪNG vượt ra ngoài lời đã chép,” hầu cho **KHÔNG** ai sinh lòng kiêu
căng mà ủng hộ người này chống lại người kia.”
(1 Cô-rinh-tô 4:6)

“Mọi sinh vật có hơi thở, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!”
(Thi Thiên 150:6)

“Hỡi các nước, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va; hỡi muôn dân, hãy ca tụng Ngài!”
(Thi Thiên 117:1)

**“Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện; lòng nhân từ Ngài còn đến đời
đời.”** (Thi Thiên 118:29)

THE END

CHÚNG TA SẼ TIẾP TỤC VÀO BUỔI ZOOM TUẦN SAU (**APRIL 15, 2023**) VỚI RẤT NHIỀU CÂU KINH
THÁNH KHÁC MÀ **LỜI CHÚA** ĐÃ BÀY TỎ VỀ **SỰ CỨU RỖI TRỌN VẸN** DÀNH CHO **CẢ NHÂN LOẠI**,
CHỨ KHÔNG PHẢI RIÊNG NGƯỜI ĐẠO CHÚA.

Thông tin ZOOM, **ZOOM ID: 793 700 7000** (Mật khẩu: **Cytcn17**)

(**Cytcn17** là viết tắt của câu: **Chúa yêu tất cả nhân loại 7**)

Nếu có những buổi nhóm riêng trong group “**Chân Lý Trọn Vẹn-7**” thì **Mật khẩu** sẽ là **7777**

Thông tin liên lạc **Dr. Hoàng Lê** qua email, FaceBook Messenger, Zalo, Telegram với link dưới đây:
<https://drhlevn.com/contact>

2 Websites của Dr. Hoàng Lê: <https://drhlevn.com> và <https://chanlytronven.com>